

รายงานข่าวเด่นความเคลื่อนไหว
ในตลาดต่างประเทศ
(ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓)



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๑ (สพต.๑)

กระทรวงพาณิชย์

www.ditp.go.th E-mail: intmk@ditp.go.th

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวตลาดต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

รายงาน

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลำดับ
ที่

DITP Overseas Report

๑. ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ช่วยผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในประเทศจีน
๒. การรับมือกับสถานการณ์ระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19): ผลกระทบต่อธุรกิจ SME
๓. ส่งสถานการณ์ธุรกิจการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของจีนปี ๒๐๑๙ และแนวโน้มในปี ๒๐๒๐
๔. COVID-19 กระทบการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามไปยังจีน
๕. เวียดนามเร่งแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
๖. ความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและเนเธอร์แลนด์ในภาคต่างๆ
๗. อินโดนีเซียเตรียมมาตรการเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด การชะลอการชำระภาษีรายได้ ท่ามกลางความเสี่ยงจากไวรัส
๘. ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา แต่ราคาหุ้นลดลง
๙. โคคา-โคล่าฟิลิปปินส์ จับมือ อินโดรามาไทย สร้างโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติก
๑๐. Covid-19 เอฟเฟกต์...ยักษ์ใหญ่ห้างสรรพสินค้าในฟิลิปปินส์กระทบหนัก
๑๑. สิงคโปร์สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
๑๒. สิงคโปร์กระจายความเสี่ยงในด้านห่วงโซ่อุปทานสินค้าอุปโภคบริโภค
๑๓. การค้าเมียนมา-อินเดีย โดนผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนเพื่อป้องกัน COVID-19
๑๔. อินเดียตรวจเข้มเรือขนส่งสินค้านำเข้าจากประเทศเสี่ยงไวรัส Covid-19

Business Creation and Networking Report

๑. บริษัท รูบี้คาร์เร็นท์ทอลล์ จำกัด

๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

DITP Overseas Report

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ช่วยผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน สดต.เมืองกวางโจว

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ร้ายแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมสุขภาพของจีนเข้าสู่ภาวะฉุกเฉิน เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้โรงพยาบาลในประเทศจีนหันมาใช้หุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยทางการแพทย์รวดเร็วขึ้น ช่วยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากที่เคยเป็นเพียงอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน กลายมาเป็นผู้ช่วยทางการแพทย์ที่สำคัญในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ประกอบกับการที่จีนประกาศเปิดให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกในโลก การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของจีนนี้เองที่ช่วยให้แม้แต่โรงพยาบาลในพื้นที่ชนบทห่างไกลก็สามารถใช้เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้โรงพยาบาลในมณฑลเจ้อเจียง ร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ให้การสนับสนุนติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงพยาบาล เพื่อดำเนินการใช้เทคโนโลยีผ่าน 5G ในการทำวินิจฉัยผู้ติดเชื้อ และรักษาผู้ป่วยในเมืองอู่ฮั่น นอกจากนี้เทคโนโลยีอย่างการปรากฏตัวทางไกลก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญในการช่วยให้แพทย์สามารถสื่อสารและตรวจสอบสุขภาพของผู้ป่วยผ่านวิดีโอทางไกล ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ล่าสุด ทางการเงินได้มีการสั่งซื้อหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ UVD เพื่อใช้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อทำการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ตเข้มข้น โดยสามารถฆ่าเชื้อตามพื้นผิววัสดุและเชื้อในอากาศ โดยไม่ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ นอกจากอุตสาหกรรมทางการแพทย์แล้ว หุ่นยนต์ยังเข้าไปมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสระหว่างมนุษย์ หลายบริษัทนั้นได้เริ่มทดสอบหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติภายใน และโดรนส่งของตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เป็นครั้งแรกที่มีการปรับใช้ยานพาหนะขนส่งอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ โดยหุ่นยนต์ส่งของนี้สามารถบรรทุกสินค้าได้หนักถึง ๑๐๐ กิโลกรัม และส่งของให้ ๓ - ๕ ออเดอร์ต่อการเดินทางหนึ่งครั้ง นักวิเคราะห์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้จะผลักดันวงการแพทย์ของจีนไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงยุคหุ่นยนต์

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๓ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และคาดการณ์การว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์อัจฉริยะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่อยู่ในแผนยกระดับเศรษฐกิจประเทศจีน สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นั้น จีนยังมุ่งเป้าเพียงแค่อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น แก้ปัญหาภาคสังคม อาทิ การดูแลผู้สูงอายุ การบริการสังคม ไปจนถึงการกู้ภัย การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ รัฐบาลจีนประกาศว่า การต่อสู้กับโรคระบาดไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิกฤตครั้งนี้จะทำให้วงการเทคโนโลยีของจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลายเทคโนโลยีที่ได้มีโอกาสนำมาใช้งานจริงในช่วงนี้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมแพทย์ ซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในวงการแพทย์ของจีน และยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสรรหากลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ในการให้บริการผู้บริโภคที่หลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะ ทางภาครัฐและภาคเอกชนจากไทยควรจับตามองการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศจีนในช่วงหลังจากนี้ให้ดี เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยี สินค้าและบริการภายในประเทศไทยต่อไป

การรับมือกับสถานการณ์ระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19): ผลกระทบต่อธุรกิจ SME

สาธารณรัฐประชาชนจีน สดต.นครเซี่ยงไฮ้

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยอมรับว่าสถานการณ์ COVID-19 ถือเป็นวิกฤตการณ์ที่ลำบากที่สุดครั้งหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจีนอย่างมาก แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าเป็นเพียงผลกระทบในระยะสั้นและสามารถควบคุมได้ รัฐบาลพร้อมยกระดับการสนับสนุนโดยออกนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะกลับมาดีดังที่คาดการณ์ไว้ภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้ตัดสินใจประกาศเลื่อนการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติจีน จากเดิมที่จะจัดขึ้นวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงปักกิ่ง ออกไปโดยยังไม่มีกำหนด โดยหัวข้อการประชุมครอบคลุม ๒ เรื่องคือ การจัดการปัญหาการระบาด COVID-19 และ การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะออกนโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล อาทิ การเสริมสร้างบทบาทของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคการสร้างความมั่นใจต่ออัตราการจ้างงาน การจัดการต่อปัญหาความยากจน การสร้างความเชื่อมั่นและสานต่อการลงทุนและการค้ากับนักลงทุนต่างชาติและผู้ประกอบการต่างชาติ

รัฐบาลท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 อาทิ การลดหย่อนค่าเช่า และการยกเว้นภาษี จนถึงปัจจุบัน สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเมืองใหม่ผู้ตั้ง ได้เริ่มทำงานตามปกติ คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินเขตเมืองใหม่ผู้ตั้งชี้แจงว่า จำนวนการลดค่าเช่าและการยกเว้นจะสูงกว่า ๑ พันล้านหยวน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ ๘,๐๐๐ แห่ง ครอบคลุมอุตสาหกรรมด้านการยนต์ การค้าปลีก การพาณิชย์ และการบริการด้านเทคนิค นอกจากนี้เขตเมืองใหม่ผู้ตั้งมีการจัดรถรับส่งจำนวน ๔๐ คัน ให้แก่พนักงานที่พำนักอยู่ต่างเมืองเพื่อกลับเข้าทำงานตามปกติ สถานการณ์ COVID-19 มีผลกระทบอย่างหนักต่อนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติในไตรมาสแรกของปี ๒๐๒๐ แต่มีความหวังว่าจะไม่ส่งผลกระทบในระยะยาว

ธุรกิจส่งออกในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ของไทย ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องด้วยเดิมผู้ประกอบการ SME ไทยส่งสินค้าออกไปประเทศจีนมากเป็นอันดับ ๒ หากวัดจากสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปจีนในปีที่ผ่านมาคิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๓ ของการส่งออกทั้งหมด หมวดสินค้าที่ได้รับผลกระทบคือสินค้าที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตในจีน อาทิ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

สถานการณ์ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจภาคโลจิสติกส์และ SME ทั้งผู้ประกอบการ SME ในจีน ไทย และต่างชาติรายอื่น ๆ ต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันไม่มากก็น้อย แม้สถานการณ์การระบาดอาจยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด หรือจะจบลงภายในไตรมาสแรกได้จริงหรือไม่ แต่สิ่งที่มั่นใจได้นั้นคือ รัฐบาลจีนพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะยับยั้งการระบาด เพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้จะมีความร่วมมือกันของรัฐบาลจีน รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนอย่างแข็งขันในไตรมาสแรกแล้วนั้น แต่ระบบเศรษฐกิจและการค้าของจีนยังคงมีการหยุดชะงักและชะงักตัวอยู่ มีความเป็นไปได้สูงที่ธุรกิจต่างๆรวมถึงธุรกิจ SME จะมีสภาพคล่องขึ้นไตรมาสสอง แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ส่องสถานการณ์ธุรกิจการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของจีนปี ๒๐๑๙ และแนวโน้มในปี ๒๐๒๐

สาธารณรัฐประชาชนจีน สดต.เมืองชิงเต่า

ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ตลาดการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ โดยสถิติจากบริษัทที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดจีนเปิดเผยว่า ตลาดการศึกษาทางไกลผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ตจีนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าในปี ๒๐๒๐ จะมีมูลค่าถึง ๔๕๓,๘๐๐ ล้านหยวน โดยมีจำนวนผู้ใช้งานการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากถึง ๓๐๙ ล้านคน ขณะนี้จีนกำลังเผชิญปัญหาการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการจีนประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมออกไป และให้นักเรียนอยู่บ้าน ห้ามรวมตัวหรือร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ดังนั้น หน่วยงานการศึกษาออนไลน์จึงถือโอกาสนำเสนอหลักสูตรการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ได้ทำการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตฟรี

ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า และการใช้นวัตกรรมยุคใหม่มีส่วนในการส่งเสริมความก้าวหน้า และความทันสมัยของแพลตฟอร์มการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดจะยิ่งมีส่วนช่วยเสริมข้อบกพร่องของหลักสูตรการเรียนผ่านวิดีโอ เนื่องจากการถ่ายทอดสดทำให้นักเรียนกับครูสามารถสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งมีแพลตฟอร์มการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหลายรายในจีนได้ใช้รูปแบบหลักสูตรการถ่ายทอดสด อาทิ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ที่ทันสมัย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้คุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

การแข่งขันในการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในปี ๒๐๒๐ และอนาคตจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้แนวโน้มธุรกิจการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจีน ปี ๒๐๒๐ การเสริมสร้างจิตสำนึกทางการศึกษา สภาพแวดล้อม รวมถึงแรงกดดันในการศึกษาในระดับประถมและมัธยมของนักเรียนจีน ทำให้ความต้องการใช้งานการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มค่อนข้างสูง ทำให้ตลาดมีการแข่งขันสูง ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องให้ความสำคัญกับการให้บริการทดลองเรียนแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่ารูปแบบการเรียนการสอนตัวต่อตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะเป็นตลาดที่เติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน เมื่อพิจารณาด้านอิทธิพลที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสูง ซึ่งนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า การพัฒนาของธุรกิจการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรายบุคคล แต่อย่างไรก็ดี การสอนด้วยผู้ช่วยสอน AI กับครูที่แท้จริง จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และเรียนรู้พฤติกรรมกันได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เทคโนโลยี 5G ที่รวดเร็วและทันสมัยจะสามารถแก้ปัญหาในการศึกษาผ่านการถ่ายทอดสดในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องความล่าช้าของภาพ และความไม่ต่อเนื่องของภาพ เป็นต้น

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของจีน ส่งผลให้การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลดน้อยลง แต่อย่างไรก็ดี ความนิยมของผู้บริโภคชาวจีนต่อธุรกิจบริการการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว จะส่งผลดีต่อผู้ให้บริการหลักสูตรการเรียนออนไลน์ และสถาบันการศึกษาของไทย ซึ่งผู้ประกอบการไทยหรือสถาบันการศึกษาของไทยสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน ตลอดจนยกระดับเทคโนโลยีและการอำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ รวมทั้งให้ความรู้ที่แตกต่างจากหลักสูตรในชั้นเรียนทั่วไป เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาชาวจีนรวมทั้งผู้ปกครองนิยมใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลแปลกๆ ใหม่ๆ จากทั่วโลก ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของไทยที่จะนำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพไปเผยแพร่และนำเสนอให้ผู้บริโภคชาวจีนได้พิจารณาเป็นทางเลือกในการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเชื่อมั่นว่าในอนาคตหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ของไทยที่มีความหลากหลาย และมีรูปแบบที่สร้างสรรค์ จะเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนได้ไม่ยากอย่างแน่นอน

COVID-19 กระบวนการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามไปยังจีน

ประเทศเวียดนาม สศต. นครโฮจิมินห์

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กิจกรรมการส่งออกเกิดความเสียหายจำนวนมาก ทำให้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เวียดนามส่งออกผักและผลไม้ไปยังจีนลดลง

สถิติจากกรมศุลกากรเวียดนาม ระบุว่า ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เวียดนามส่งออกผักและผลไม้ ไปต่างประเทศ มูลค่า ๒๘๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๒๐.๙ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ การส่งออกผักและผลไม้ไปจีนมูลค่าทั้งหมด ๑๗๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘ ของรายได้รวมจากการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนาม ลดลงร้อยละ ๓๒.๖ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒

นอกจากนั้น แม้รายได้การส่งออกผักและผลไม้จากเวียดนามไปไทย ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖๒.๒ เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๖๒ แต่รายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนมกราคมกลับไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เนื่องจากการส่งออกไปยังจีนลดลงจำนวนมาก

การแพร่ระบาดของไวรัสที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ประตูชายแดนและจุดผ่านแดนหลายแห่งกับจีนถูกปิดชั่วคราว ส่งผลให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์กว่า ๑๐๐ คัน ที่กำลังเตรียมจัดส่งผักผลไม้ไปยังประเทศจีน ไม่สามารถไปส่งสินค้าได้

Dr. Luong Ngoc Trung Lap อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยการตลาด สถาบันวิจัยผลไม้ภาคใต้ได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าว The Saigon Times ว่าการค้าระหว่างเวียดนามและจีนมีความซับซ้อน เนื่องจากการระงับการค้าชายแดน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าต้องใช้เวลานานกว่าตลาดจีนจะฟื้นตัว ทั้งนี้จีนถือเป็นตลาดบริโภคหลักของผลิตผลทางการเกษตรจากเวียดนาม และเมื่อตลาดจีนประสบปัญหาจึงเกิดผลกระทบในเชิงลบต่อภาคเกษตรกรรมของเวียดนามอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

บทวิเคราะห์

แม้ว่าในปัจจุบันเวียดนามจะเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนจีน-เวียดนามได้แล้ว อย่างไรก็ตาม จำนวนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ข้ามพรมแดนยังคงต่ำ เนื่องจากปัญหาด้านกำลังคน และกิจกรรมการซื้อขายที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทยผ่านเวียดนามเข้าสู่ประเทศจีนเช่นกัน หากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังกล่าวในประเทศจีนคลี่คลายลง คาดว่ากิจกรรมการค้าบริเวณชายแดนจีนและเวียดนามจะค่อย ๆ ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป

เวียดนามเร่งแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ประเทศเวียดนาม สศต.นครโฮจิมินห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้กำชับให้ ๒๘ จังหวัดติดชายฝั่งทะเลส่งเสริมการป้องกันและการยุติการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) อาจช่วยให้ภาคการประมงของเวียดนาม ถูกปลดใบเหลืองภายในปีนี้ หลังจากได้รับการตรวจสอบครั้งที่ ๓ โดยคณะกรรมการยุโรป (European Commission: EC) ในช่วงกลางปี ๒๕๖๓ โดย EC มีกำหนดการเยือนประเทศเวียดนามตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ซึ่งหากทีมตรวจสอบของ EC พบการทำประมงที่ผิดกฎหมายในการตรวจสอบครั้งที่ ๓ ในปีนี้ เวียดนามจะไม่ได้รับการถอดถอนใบเหลือง และอาจได้รับใบแดงห้ามการนำเข้าสินค้าประมงจากเวียดนาม หลังจากการตรวจสอบ ๒ ครั้งในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทีมตรวจสอบของ EC เล็งเห็นถึงการให้ความร่วมมือ ความโปร่งใสและซื่อสัตย์ ในการให้ข้อมูลของรัฐบาลเวียดนาม และพบว่ามีปรับปรุงการตรวจสอบ การควบคุมและเฝ้าระวังเรือประมง การจับบันทึกกระบวนการจัดการ และการจัดระเบียบของเรือประมงผ่านท่าเรือต่าง ๆ ดำเนินการอย่างยืดหยุ่นและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เวียดนามมีความพยายามในการติดตั้งระบบตรวจสอบเรือประมง เผยแพร่ข้อบังคับให้เจ้าของเรือและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ทำเครื่องหมายบนเรือตามคำแนะนำของ EC ทีมตรวจสอบของ EC ยังได้ทราบถึงความพยายามในการจัดการควบคุมปริมาณการทำประมงนอกชายฝั่ง ของเวียดนาม โดยเวียดนามได้จัดทำร่างกรอบกฎหมายสำหรับกิจกรรมการประมงและกฎหมายประมง

อย่างไรก็ตามที่ยังคงพบปัญหาในการจัดการเรือต่างชาติที่เข้ามายังท่าเรือท้องถิ่นเพื่อนำเข้าสินค้าประมง การตรวจสอบย้อนกลับยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ EC จากข้อมูลของ MARD เนื่องจากสหภาพยุโรปได้ไบเลืองผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของเวียดนาม การส่งออกของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ ๖.๕ ในปี ๒๕๖๑ และลดลงร้อยละ ๑๑.๕ ในปี ๒๕๖๒ จากการที่เวียดนามเป็นตลาดนำเข้ารายใหญ่อันดับ ๒ ของสหภาพยุโรปเหตุการณ์ที่เวียดนามได้ไบเลืองจากการทำประมง IUU สหภาพยุโรปได้ลดการนำเข้าอาหารทะเลของเวียดนามจากร้อยละ ๑๘ เหลือเพียงร้อยละ ๑๓ ของการส่งออกส่งผลให้อันดับการนำเข้าของเวียดนามลดลงอยู่ในอันดับ ๕

ผลกระทบ/นำเสนอโอกาส/แนวทาง

เวียดนามพยายามเร่งแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม ในจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล เพื่อให้เวียดนามถูกปลดไบเลืองจากการที่คณะกรรมการยุโรป เนื่องจากหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้าอาหารทะเลเวียดนามไปยังตลาดสหภาพยุโรปเนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นตลาดหลักของสินค้าอาหารทะเลเวียดนามโดยเฉพาะสินค้ากุ้งแช่เย็น แช่แข็ง และหากความตกลงการค้าเสรี (EVFTA) มีผลบังคับใช้ได้ภายในปีนี้ การปลดไบเลืองดังกล่าว จะช่วยให้เวียดนามสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวได้เต็มที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เวียดนามเป็นคู่แข่งที่สำคัญการส่งออกสินค้าอาหารทะเลของไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหา IUU ของเวียดนาม และติดตามการมีผลบังคับใช้ความตกลง EVFTA เพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์ รวมทั้งแสวงหาตลาดอื่น ๆ รองรับต่อไป

ความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและเนเธอร์แลนด์ในภาคต่างๆ

ประเทศอินโดนีเซีย สกต.กรุงจาการ์ตา

ประธานาธิบดี Jokowi ได้ลงนามข้อตกลงเรื่องน้ำมันปาล์มแบบยั่งยืน ประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิง สันติภาพ ความมั่นคง และการควบคุมโรคติดต่อ ในระหว่างการประชุมร่วมกับกษัตริย์ Willem-Alexander ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการร่วมกับราชินี Maxima ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีคณะประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ รัฐมนตรีช่วย และผู้แทนจากบริษัทเนเธอร์แลนด์กว่า ๑๐๐ บริษัท เข้าร่วมด้วย โดยเดินทางหารือการสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนในกรุงจาการ์ตาและเมืองสุราบายา เนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในพันธมิตรรายสำคัญในทวีปยุโรปของอินโดนีเซียด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีความท้าทายมากมาย ได้แก่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชายฝั่งและแหล่งน้ำ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การเปลี่ยนเข้าสู่ Circular Economy และแรงกดดันต่อระบบการผลิตอาหาร ความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและเนเธอร์แลนด์จึงมุ่งเป้าใน ๕ สาขา ได้แก่ การเกษตรและอาหาร วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสุขภาพ การเดินเรือ การบูรณาการชายฝั่งและการบริหารจัดการน้ำ Circular Economy เทคโนโลยีน้ำ และการบิน อินโดนีเซียและเนเธอร์แลนด์มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ยาวนานด้านการค้าและการลงทุน

คณะนักธุรกิจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ปี ๒๕๖๒ อินโดนีเซียมีส่วนเกินดุลการค้ากับเนเธอร์แลนด์มูลค่า ๑,๘๐๖ ล้านดอลลาร์ เนเธอร์แลนด์เป็นนักลงทุนรายใหญ่เป็นอันดับ ๕ ของอินโดนีเซีย ด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวดัตช์มาเที่ยว

ในอินโดนีเซียจำนวนมาก ในปี ๒๕๖๒ มีจำนวนนักท่องเที่ยว ๒๐๒,๑๑๖ คน ความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและเนเธอร์แลนด์จะช่วยพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ และทำให้อินโดนีเซียได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้า/บริการของไทย รวมทั้งการลงทุนของไทยในอินโดนีเซีย โดยรวมภาครัฐและเอกชนไทยต้องเร่งยกระดับความร่วมมือในสาขาต่างๆ กับอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเตรียมมาตรการเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด การชะลอการชำระภาษีรายได้ท่ามกลางความเสี่ยงจากไวรัส

ประเทศอินโดนีเซีย สศต.กรุงจาการ์ตา

อินโดนีเซียเตรียมมาตรการที่คล้ายคลึงกับช่วงวิกฤตการเงินโลกปี ๒๕๕๑ รวมถึงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล และการชะลอการชำระภาษีรายได้ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดการเงินและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19

หน่วยงานด้านการเงินจะกำกับตลาดตราสารหนี้ให้เป็นไปตามมูลค่าพื้นฐาน โดยสถานการณ์ปัจจุบันอาจนำไปสู่พฤติกรรมตลาดที่ไม่มีเหตุผล ทั้งนี้ ได้สร้างกรอบการทำงานเพื่อรักษาเสถียรภาพของพันธบัตรให้ตลาดสงบ ขณะที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียได้เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการเก็งกำไรและทำกำไรมากเกินไปในช่วงที่สถานการณ์ผิดปกติ นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นและพันธบัตรมูลค่า ๒,๓๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกมูลค่าลดลง ๕ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ Jakarta Composite Index (JCI) ลดลงร้อยละ ๖.๕๘ และปิดที่ ๕,๑๓๖.๘๑ จุด อยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยหน่วยงานที่ให้บริการทางการเงิน (OJK) อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นคืนได้สูงสุดร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ชำระแล้ว โดยไม่ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดความผันผวนของตลาด รัฐบาลกำลังวางแผนที่จะชะลอการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากประสบการณ์ปี ๒๕๕๑ อินโดนีเซียได้เตรียมกลไกสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมถึงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้และครอบคลุมถึงภาคส่วนใดบ้าง ทั้งนี้ IMF เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกร่วมมือกันและให้การสนับสนุนทางการเงินเชิงรุก โดยมาตรการสนับสนุนฯ รวมถึงการโอนเงินสด เงินอุดหนุนค่าจ้าง การลดหย่อนภาษี การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และการสนับสนุนตลาดการเงินของธนาคารกลาง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอินโดนีเซียได้ส่งผลให้โรงงานปิด การเดินทางหยุดชะงัก การเลื่อนการประชุมและการแข่งขันกีฬา โดยรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศมาตรการกระตุ้นทางการคลังมูลค่า ๑๐.๓ ล้านล้านรูเปียห์ เพื่อต่อสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรค รวมถึงการลดขั้นตอนการนำเข้า และการลดหย่อนภาษี เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและการค้า

Bank Central Asia (BCA) ให้ความเห็นว่า มาตรการทางการคลังอาจมีความสำคัญกว่ามาตรการทางการเงินของธนาคารกลาง แผนการชะลอการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจะทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นที่จะรับมือกับไวรัสโคโรนา แต่ต้องการสิ่งจูงใจทางการคลังเพื่อรักษากำลังซื้อของลูกค้า รัฐบาลควรเลือกที่จะเพิ่มเกณฑ์รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี เพื่อส่งเสริมการใช้ของผู้บริโภค ตามด้วยการตัดสินใจของธนาคารกลางในการลดอัตราส่วนสำรองเงิน เพื่อให้ธนาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น มากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งไม่ได้ใช้กับการให้สินเชื่อ แต่เงินสามารถใช้ซื้อพันธบัตรรัฐบาล เพื่อช่วยกระตุ้นสถานการณ์ทางการคลังที่อ่อนแอ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา แต่ราคาหุ้นลดลง

ประเทศอินโดนีเซีย สดต.กรุงจาการ์ตา

ภาคอสังหาริมทรัพย์ของอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นตลาดของผู้ซื้อชาวอินโดนีเซียภายในประเทศ มิใช่ผู้ซื้อจากต่างประเทศ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักลงทุนจีน เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 แต่ราคาหุ้นของภาคอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหุ้นในประเทศลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

นโยบายอินโดนีเซียที่จำกัดการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติในอินโดนีเซียก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ โดยกฎหมายกำหนดให้ชาวต่างชาติที่มีวีซ่าทำงานอย่างถูกกฎหมายสามารถถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในอินโดนีเซีย โดยภายใต้กฎระเบียบ Government Regulation No. ๑๐๓/๒๐๑๕ และ Agrarian Ministerial Regulation No. ๑๓/๒๐๑๖ ชาวต่างชาติสามารถซื้อบ้านพร้อมที่ดินราคาสูงสุด ๑๐,๐๐๐ ล้านรูเปียห์ (๖๙๙,๘๘๘ ดอลลาร์สหรัฐ) และอพาร์ทเมนท์ ๕,๐๐๐ ล้านรูเปียห์ บริษัท PT Perintis Trinita Properti TPK หรือ Trinita Land Group กล่าวว่า ยอดขายของบริษัทไม่ได้ลดลง ยอดขายเดือนกุมภาพันธ์สูงขึ้นมากในช่วงงานแสดงสินค้า BCA Expoversary โดยบริษัทมียอดขาย ๓๐ หลัง มูลค่าทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านรูเปียห์ และบริษัทประมาณการยอดขายปี ๒๕๖๓ ในโครงการที่เมือง Tangerang ๘๐๐,๐๐๐ ล้านรูเปียห์ และที่เกาะ Batam ๙๐๐,๐๐๐ ล้านรูเปียห์ โดยจะเพิ่มขึ้นจากมูลค่า ๕๑๘,๐๐๐ ล้านรูเปียห์ ในปี ๒๕๖๒ บริษัท PT Perintis Trinita Properti TPK มีผู้ซื้อจากต่างประเทศเพียงร้อยละ ๑๐ - ๑๕ ทั้งนี้ ผลกระทบของไวรัสโคโรนาต่อภาคอสังหาริมทรัพย์อาจโดดเด่นมากสำหรับบริษัทที่จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ชาวต่างชาติ ภาคอสังหาริมทรัพย์ของอินโดนีเซียไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนามากนัก เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ชาวต่างชาติ โดยอินโดนีเซียมีกฎระเบียบกำกับการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ ให้สามารถซื้อบ้านพร้อมที่ดินราคาสูงสุด ๑๐,๐๐๐ ล้านรูเปียห์ และอพาร์ทเมนท์ ๕,๐๐๐ ล้านรูเปียห์

ภาคอสังหาริมทรัพย์ของอินโดนีเซียเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจำนวนประชากรของอินโดนีเซียที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ความต้องการที่พักอาศัยและอุปกรณ์ก่อสร้างเพิ่มขึ้น สร้างโอกาสให้แก่สินค้าในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาในอินโดนีเซียในขณะนี้ อาจยังไม่รุนแรงมากนัก จึงอาจทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และยังคงเป็นโอกาสสำหรับสินค้าไทย

โคคา-โคล่าฟิลิปปินส์ จับมือ อินโดรามาไทย สร้างโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติก

ประเทศฟิลิปปินส์ สดต.กรุงมะนิลา

โคคา-โคล่า ฟิลิปปินส์ ได้ลงนามร่วมกับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างโรงงานรีไซเคิลในเมืองควาเท ภายในปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างโรงงานรีไซเคิลเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “โลกไร้ขยะ” (World Without Waste)

นโยบายดังกล่าวได้กล่าวถึงการต้องเก็บและรีไซเคิลขวดทั้งหมดเท่ากับจำนวนขวดที่บริษัทขายออกไป ซึ่งคาดว่าโรงงานแห่งใหม่ (PETValue) จะสามารถนำขวดที่ผลิตจากพลาสติก PET ให้สามารถกลับมารีไซเคิลได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยโรงงานจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่จำนวนราว ๒ พันล้านชิ้นของขวดพลาสติก ซึ่งสามารถผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้จำนวน ๑๖,๐๐๐ เมตริกตันต่อปี นอกจากนี้ โรงงานแห่งใหม่จะไม่เพียงแต่เพิ่มอัตราการเก็บรวบรวมขวดพลาสติกแบบใสของ Coca-Cola เท่านั้น แต่ยังรวมถึงขวดจากบริษัทอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนการจ้างงานและความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ให้ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังมีบริษัท Nestlé S.A.

ในฟิลิปปินส์ที่ได้มีลงนามกับ European Plastics Pact เพื่อสร้างบรรจุกฎหมายที่สามารถรีไซเคิลได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ๑๐๐% ในทำนองเดียวกัน เพื่อลดการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ลงให้ได้ ๑ ใน ๓ ภายในปี ๒๕๖๘ โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนในการผลิตพลาสติกฟู้ดเกรด (Food Grade) หรือบรรจุกฎหมายพลาสติกที่เหมาะสมและปลอดภัยในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

ผลกระทบ/โอกาส/แนวทางการปรับตัว

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการสร้างขยะจำนวนมากในแต่ละปี ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชน ทำให้ฟิลิปปินส์ตื่นตัวที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สำหรับบริษัท Coca-Cola (Thailand) จำกัด ในประเทศไทยก็ได้ดำเนินนโยบาย World Without Waste มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ และได้ร่วมกับ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในการเร่งผลักดันให้มีการกำหนดการใช้พลาสติกรีไซเคิล (recycled PET) ทดแทนการใช้พลาสติกผลิตใหม่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “โค้กขอคืน” เป็นความร่วมมือกับ GEPP ดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการจัดการข้อมูลขยะ และวัสดุรีไซเคิล ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้แยกขยะและผู้อยากขายวัสดุรีไซเคิลให้ซาเล้งไปรับซื้อถึงที่ สิ่งนี้ที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเร่งปรับธุรกิจอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มและกระแสโลก ในปัจจุบันและให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีขวดพลาสติกไม่ถึงครึ่งที่ถูกจัดเก็บและ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ส่วนที่เหลือถูกนำไปฝังกลบและบางส่วนของเป็นขยะทางทะเลที่กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างในระดับโลก

การที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หันมาตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เกือบครึ่ง และในขณะเดียวกันยังเป็นการลดปริมาณการใช้พลาสติกไปด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าไทยในรายอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มควรวางแผนการปรับเปลี่ยนบรรจุกฎหมายของสินค้าต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ตามกระแสความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อช่วยสังคมในการลดปริมาณขยะจากการใช้บรรจุกฎหมายที่จะช่วยให้สินค้าได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคต่อไป

Covid-19 เอฟเฟกต์...ยักษ์ใหญ่ห้างสรรพสินค้าในฟิลิปปินส์กระทบหนัก

ประเทศฟิลิปปินส์ สดต.กรุงมะนิลา

ห้างสรรพสินค้าในเขตเมโทรมะนิลาต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หลังจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยกระดับสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็น Code Red Sublevel ๒ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และได้ออกประกาศใช้มาตรการ Community Quarantine ในเขตเมโทรมะนิลา เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓)

หนึ่งในมาตรการสำคัญคือการให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าระงับการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาล ทั้งนี้ ยักษ์ใหญ่สำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดบริการศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าในฟิลิปปินส์ เช่น

- (๑) Ayala Land, Inc. (ALI)
- (๒) SM Supermalls, Inc. (SM)
- (๓) Robinson Land Corporation (RLC's Mall)

เป็นสามยักษ์ใหญ่ห้างสรรพสินค้าหลักในฟิลิปปินส์ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อีกทั้ง ผู้ประกอบการขนาดเล็กและร้านค้าปลีกก็เริ่มได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ ยังมีกิจการอื่น ๆ ในเครือเช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา และร้านจำหน่ายของใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะยอดขายในกิจการดังกล่าวจะสามารถชดเชยในส่วนของห้างสรรพสินค้าได้บ้าง

ผลกระทบ/แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย

รัฐบาลฟิลิปปินส์ใช้มาตรการในการออกประกาศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดระดับสูงสุด ทั้งนี้ การปิดเมืองในเขตเมโทรมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงเศรษฐกิจหลัก รวมทั้งการระงับเที่ยวบินระหว่างเมืองภายในประเทศกว่า ๒๐๐ เที่ยวบินต่อวัน การระงับการเล่นการพนันในคาสิโน คาดว่าจะทำให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องขาดทุนอย่างหนักและจะส่งผลอย่างมากต่อการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของฟิลิปปินส์ (GDP) ไปด้วย นอกจากนี้ เมื่อค่ำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ใช้มาตรการ Enhanced Community Quarantine ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเกาะลูซอน รวมถึงเมโทรมะนิลา ซึ่งก็จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจขึ้นไปอีก ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ให้มากขึ้น ทั้งนี้ สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นกลุ่มที่ยังมีความต้องการสูงในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการปิดเมือง รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้อนุญาตให้ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกและร้านขายยา ยังสามารถดำเนินกิจการได้ในช่วงปิดเมือง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยที่จะขยายการส่งออกได้ในช่วงนี้ เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารเป็นหลัก

สิงคโปร์สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประเทศสิงคโปร์ สคต.กรุงสิงคโปร์

มาตรการการรองรับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ

๑. นโยบายระยะสั้น การออกมาตรการในการสร้างเสถียรภาพและการสนับสนุน ที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ๔ พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น โครงการ Jobs Support Scheme การปรับปรุงโครงการ Wage Credit Scheme และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านกระแสดิจิทัล อาทิ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (YA๒๐๒๐) เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังพร้อมที่จะออกมาตรการอื่น ๆ หากมีความต้องการเพิ่มเติม

๒. นโยบายระยะยาว การเตรียมความพร้อมในระยะยาวเพื่อสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของโลก เพื่อให้สิงคโปร์เป็นประเทศแรกหรืออยู่ในกลุ่มประเทศแรก ที่สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง มาตรการการจ่ายเงินเดือน ๑ เดือน ของผู้นำและคณะรัฐบาลสิงคโปร์

ผลกระทบในภาพรวมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

๑. การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันมากกว่า โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ กับจีน ที่เป็นตัวแปรสำคัญของการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

๒. ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกหยุดชะงัก ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตและส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อเก่าได้ตามกำหนด รวมทั้งความต้องการคำสั่งซื้อใหม่ขยายตัวลดลง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจไปทั่วโลก

๓. การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่เกิดขึ้นมาได้ระยะหนึ่ง ดังนั้น จึงคาดว่าหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ว ห่วงโซ่อุปทานโลกจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิม

อุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพสังเคราะห์จะมีการเติบโต เนื่องจากสิงคโปร์ยังเป็นประเทศแรกของโลกที่ค้นพบวิธีการทดสอบทางเซรุ่มวิทยา (Serological Testing) เพื่อหาความเชื่อมโยงของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างผู้ติดเชื้อสองกลุ่ม และคาดว่าจะมีการหดตัวในบางอุตสาหกรรม ในส่วนของไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักธุรกิจ ไทยได้มีการออกมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น มาตรการทางด้านภาษี อาทิ การลดอัตราภาษี ณ ที่จ่าย จากร้อยละ ๓ เหลือร้อยละ ๑.๕ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา การลดภาระดอกเบี้ยจ่าย SMEs ที่เข้าร่วมมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาล และอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยจะมีการให้บริการอื่นๆ ด้วย อาทิ การรับเรื่องร้องทุกข์ การร้องเรียน และการประสานความช่วยเหลือ การติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แจงข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชนและภาคเอกชน

สิงคโปร์กระจายความเสี่ยงในด้านห่วงโซ่อุปทานสินค้าอุปโภคบริโภค

ประเทศสิงคโปร์ สดท.กรุงสิงคโปร์

ชาวสิงคโปร์ต้องเตรียมใจให้พร้อมในการรับมือกับการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในหลาย ๆ เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นไม่สูงมากนัก

อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่เปิดและมีการติดต่อระหว่างประเทศ ดังนั้น ชาวสิงคโปร์ต้องเตรียมใจให้พร้อมหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยยกตัวอย่างการแพร่ระบาดในเกาหลีใต้ว่า เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้อยู่ในสถานะที่ใกล้เคียงกับสิงคโปร์ แต่หลังจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากกลุ่มคนที่ติดเชื้อทำให้อัตราการแพร่กระจายของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิงคโปร์ต้องปรับห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นคงและมีอุปทานที่เพียงพอในประเทศ เนื่องจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ๆ ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานของโลกเกิดภาวะชะงักงัน มีความจำเป็นต้องตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังและตรวจสอบสถานที่กระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยยกตัวอย่างการสร้างความปลอดภัยในกลุ่มสินค้าว่า ในอดีต สิงคโปร์นำเข้าข้าวส่วนมากมาจากประเทศไทยหรือเวียดนาม แต่ในปัจจุบันสิงคโปร์มีการนำเข้าข้าวมาจากญี่ปุ่นหรืออินเดียด้วยเช่นกัน เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโลก ดังนั้น ภาครัฐจะสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของจำนวนคู่ค้าของสิงคโปร์ โดยมองหาผู้ประกอบการรายใหม่ในประเทศที่ไกลออกไปเพื่อช่วยให้สิงคโปร์กระจายความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง หรือสินค้าในกลุ่มประเภทเบหมีต่างๆ ที่สิงคโปร์มีทั้งการนำเข้าและมีการผลิตในประเทศ ทำให้ไม่ต้องทำการกักตุนสินค้าประเภทนี้มากนัก อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่ทุกอย่างจะสามารถผลิตในสิงคโปร์ เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่และกำลังคน แต่สิงคโปร์จะเพิ่มระดับความสามารถในการผลิตในประเทศอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในรายการสินค้าสำคัญที่จำเป็นสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการ สถานการณ์การกักตุนสินค้าในสิงคโปร์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตามมีการเตรียมการสินค้าคงคลังเพิ่มสำหรับของจำเป็นพื้นฐาน เช่น ข้าว อาหารกระป๋อง และขนมปังกรอบ จากการเปลี่ยนระดับสัญญาณเดียน DORSCON เป็นสี่สัปดาห์เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ก่อให้เกิดการซื้อสินค้าและกักตุนจากความตื่นตระหนก แต่หลังจากผู้บริโภคได้รับข้อมูลทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าสิงคโปร์มีสินค้าคงคลังที่เพียงพอ

เหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ ส่งผลให้รัฐบาลสิงคโปร์เริ่มมองหาประเทศคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง หากประเทศคู่ค้าหลักไม่สามารถส่งสินค้าได้ ทั้งนี้ ข้าว เป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบเพราะสิงคโปร์เริ่มวางแผนการสั่งซื้อจากประเทศอื่น ๆ แทนที่จะนำเข้าจากไทยเป็นหลัก เพื่อกระจายความเสี่ยง ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยอาจพิจารณาหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพื่อทดแทน หากสิงคโปร์มีการสั่งซื้อข้าวจากไทยลดลงหรืออาจพิจารณาหาสินค้ากลุ่มอื่นส่งออกเพิ่มมายังสิงคโปร์เป็นการทดแทนต่อไป สำหรับประเทศไทยห่วงโซ่

อุปทานด้านอาหาร ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหาร ดังนั้น ปัญหาขาดแคลนหรือการกักตุนสินค้ากลุ่มอาหาร หรือสินค้าพื้นฐาน เช่น กระดาษชำระ ยังไม่เห็นได้ชัดมากนักในไทย ทั้งนี้ การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะตื่นตระหนกและกักตุนสินค้าเกินความจำเป็น

การค้าเมียนมา-อินเดีย โดนผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนเพื่อป้องกัน COVID-19

ประเทศเมียนมา สคต.กรุงย่างกุ้ง

การค้าบริเวณชายแดนเมียนมา-อินเดีย เริ่มมีมูลค่าลดลง เนื่องจากรัฐบาลอินเดียสั่งปิดประตูด่านชายแดนเมือง Mizoram และ Manipur จำนวน ๓ ด่าน ซึ่งด่านดังกล่าวมีพรมแดนติดกับรัฐฉิ่นและภาคสะกายของเมียนมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กำลังส่งกระทบไปยังทั่วโลก

มาตรการปิดด่านชายแดนดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลอินเดียแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ได้มีการหารือแบบทวิภาคีก่อนแต่อย่างใด ทั้งนี้เศรษฐกิจเมียนมาจะได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถส่งออกสินค้าผ่านทางด่าน Tamu ได้ นอกจากนี้ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าชายแดนและนักเดินทางที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในแต่ละประเทศของตนเอง ก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน รวมทั้งเกษตรกรเมียนมาก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากการส่งออกพืชผักผลไม้ต้องหยุดชะงัก ทั้งนี้ มูลค่าการค้าชายแดนด่าน Tamu ในปีงบประมาณ ๒๐๑๘-๑๙ มีมูลค่ารวมกว่า ๙๖.๖๖๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นมูลค่าการส่งออก ๙๕.๓๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการนำเข้า ๑.๒๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ผลกระทบ/โอกาส/แนวทางการปรับตัว

การปิดด่านของฝั่งชายแดนอินเดียหากยืดเยื้อเป็นเวลานานอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเมียนมาบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาคธุรกิจพึ่งพาการส่งออกสินค้าเป็นหลัก ทั้งนี้ บริเวณด่านชายแดน Tamu-มอเระ ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางการค้าตามยุทธศาสตร์ India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างสามประเทศ อย่างไรก็ตาม การปิดด่านยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยโดยตรง เนื่องจากอาจยังไม่มีสินค้าไทยผ่านเส้นทางดังกล่าว

ฝ่ายไทยควรติดตามสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลเมียนมาว่ามีแนวโน้มจะมีการปิดด่านชายแดนการค้าในอนาคตหรือไม่ ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการประกาศปิดด่านชายแดนบริเวณด่านมุเซที่ติดกับพรมแดนจีน อย่างไรก็ตามการปิดด่านชายแดนการค้าของเมียนมากับประเทศอื่นอาจเป็นโอกาสที่ทำให้เมียนมาต้องนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อมาทดแทนมากขึ้นต่อไป

อินเดียตรวจเข้มเรือขนส่งสินค้านำเข้าจากประเทศเสี่ยงไวรัส Covid-19

ประเทศอินเดีย สคต.เมืองเจนไน

อินเดียไม่ห้ามเรือสินค้าจากต่างประเทศเข้าเทียบท่าแม้จะเดินทางออกจากเมืองท่าของประเทศที่มีการระบาดของ Covid-19 แต่เรือสินค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากการขนส่งสินค้าต่างประเทศเข้ามายังอินเดีย โดยเรือสินค้าที่เดินทางจากต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 เช่น จีน ไทย ฮองกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย อิหร่าน อิตาลี จะต้องผ่านการตรวจก่อนเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือหลัก ๑๒ แห่ง รวมถึงท่าเรือขนาดรองอีก ๖๕ แห่ง ทั่วประเทศอินเดีย

รัฐบาลอินเดียห้ามการเทียบท่าของเรือสำราญจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่อนุญาตให้เรือสินค้าเข้าเทียบท่าได้ เมื่อผ่านการตรวจแล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลนของสินค้าและวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ เนื่องจากอินเดียพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในหลายอุตสาหกรรม

อาทิ อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ และยานยนต์ จากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญของอินเดีย โดยมีการนำเข้าในช่วงปี ๒๐๑๘-๒๐๑๙ มูลค่าถึง ๗ ล้านเหรียญสหรัฐ และยังเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ ๓ ของอินเดีย

นอกจากการตรวจเข้ม ณ ท่าเรือจุดนำเข้าต่าง ๆ แล้ว อินเดียยังควบคุมด่านนำเข้าตามพื้นที่ชายแดน มีการตั้งจุดตรวจตามพรมแดนโดยร่วมมือกับกรมศุลกากรเพื่อตรวจการขนส่งสินค้าและเดินทางเข้าออกของบุคคล โดยเฉพาะในชายแดนกับประเทศเนปาล

มาตรการตรวจเข้มดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายของไวรัส Covid-19 ในอินเดีย อย่างไรก็ตามอาจจะมีผลกระทบต่อ การขนส่งสินค้าเน่าเสียง่าย โดยเฉพาะผักและผลไม้ และสินค้าอาหาร ซึ่งมีแนวโน้มที่ทำให้ต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้นำเข้าอินเดียอาจชะลอการนำเข้าสินค้า ในกลุ่มนี้ ในระยะนี้

Business Creation and Networking Report

บริษัท รูบี้คาร์เร็นท์ทิล จำกัด

ประเทศเวียดนาม สคต.นครโฮจิมินห์

บริษัท รูบี้คาร์เร็นท์ทิล จำกัด ทำธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวในการให้บริการจัดรายการท่องเที่ยว จัดทัวร์กรุ๊ปทัวร์ ดูนาน สัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความเชี่ยวชาญในตลาดอาเซียน และเป็นบริษัททัวร์ได้การรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยว

สคต. ณ นครโฮจิมินห์ ได้พบหารือ กับบริษัท รูบี้คาร์เร็นท์ทิล จำกัด เพื่อหารือ ช่องทางการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านในประเทศเวียดนาม บริษัทต้องการหาช่องทางในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านมายังประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ Spa Clean เข้ามาจำหน่ายในเวียดนาม ทางสคต. ณ นครโฮจิมินห์ จึงแนะนำว่าควรมีการศึกษาตลาด โดยสำรวจสินค้าประเภทเดียวกันที่มีวางจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade เพื่อคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาจำหน่ายที่เหมาะสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ยังให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้มีผลครอบคลุมตลาดเวียดนาม ก่อนนำสินค้าเข้าสู่ตลาด เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบสินค้า และยังแนะนำให้เข้าร่วม งานแสดงสินค้า Top Thai Brand ๒๕๖๓ เพื่อทดลองตลาด และบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้พบกับผู้นำเข้า/ผู้กระจายสินค้า ในนครโฮจิมินห์ภายในงานอีกด้วย และควรมีศึกษาช่องทางการกระจายสินค้าที่หลากหลาย ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น